

Nhiều sự kiện đặc sắc tại Festival di sản Quang Nam 2017

Viết bởi adminVHTT

Thứ sáu, 26 Tháng 5 2017 08:33

Festival di sản Quang Nam năm 2017 được tổ chức từ ngày 7-14/6 tại TP. Tam Kỳ, TP. Hội An và một số huyện, thị xã của tỉnh Quang Nam với 22 sự kiện đặc sắc.

Nhiều sự kiện đặc sắc tại Festival di sản Quang Nam 2017 - Ảnh 1 **Huyện miền núi Tây Giang với các di sản văn hóa đặc sắc của đồng bào Cơ Tu sẽ là một trong những điểm đến đặc biệt của Festival Di sản Quang Nam năm 2017.**



Ảnh: vhttdlqnam.gov.vn

Tổ chức báo cáo thi đấu Festival di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017, do Bộ VHTT&DL và tỉnh Quảng Nam tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ban Tổ chức cho biết, Festival năm nay sẽ có hội thi “Hợp xướng quốc tế” với sự tham gia của 32 đoàn hợp xướng, trong đó có 24 đoàn quốc tế với 1.500 nghệ sĩ đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cùng với đó là Festival di sản quốc tế với hơn 300 con di sản truyền thống và hiện đại; Festival thơ ca, thơ ca Việt Nam và thơ giới; giới thiệu sản phẩm văn hóa vô địch thơ giới và giới đua thuyền buồm Việt Nam mở rộng; liên hoan âm nhạc quốc tế; triển lãm di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam; liên hoan hô hát bài chòi các tỉnh miền Trung và trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh; Festival thuyền kayak các CLB toàn quốc mở rộng; trình bày chuỗi di sản văn hóa tháp Chăm các tỉnh miền Trung và chương trình nghệ thuật huyền thoại Apsara; lễ hội sâm núi Ngọc Linh...

Độc biết, điểm nhấn của Festival di sản Quảng Nam lần này là triển lãm di sản văn hóa biển đảo Việt Nam, nhằm góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Khu triển lãm sẽ trình bày tài liệu, hiện vật, bản đồ, tài liệu Hán, Nôm về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam; trình bày 19 châu bản triều Nguyễn có nội dung về chủ quyền biển đảo của Việt Nam và Hoàng Sa và Trường Sa. Tại đây cũng giới thiệu 15 hiện vật về văn hóa biển đảo Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; hiện vật, trang phục lễ hội của dân vùng biển của các bộ tộc, nhà sàn tập thể nhân...

Lễ khai mạc Festival năm nay sẽ diễn ra tại 9/6 tại bãi biển Tam Thanh (TP. Tam Kỳ) với chủ đề “Tam Thanh – cảm xúc mùa hè”.

Đội diễn Ban Tổ chức cho biết, đến với Festival di sản Quê hương Nam lần này, du khách sẽ được khám phá thiên nhiên đẹp ngàn cây dã Trùng Sừng hùng vĩ, rừng cây Pơ mu di sản, đồng ruộng Hồ Chí Minh huyền thoại, không gian trình diễn nghi thức dâng cây nêu của 18 dân tộc anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam tại huyện Tây Giang...

Festival sẽ bắt đầu vào ngày 14/6 tại Quảng trường sông Hoài (TP. Hội An).

Người n: (Thúy Hà – Chinhphu.vn)